

NCB tiếp sức doanh nghiệp với ưu đãi vượt trội

16:17 22/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ra mắt giải pháp tài chính ưu việt, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững.

Theo báo cáo từ Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nay là Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 7/2024, cả nước đã thành lập 431 khu công nghiệp (KCN) và khu chế xuất, với tổng diện tích khoảng 132,3 nghìn ha. Theo quy hoạch đến 2030, Việt Nam sẽ có 221 KCN quy hoạch phát triển mới, 76 KCN phát triển mở rộng và 22 KCN điều chỉnh quy hoạch. Các KCN này không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư lớn mà còn trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các địa phương.

Số liệu từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy, các doanh nghiệp trong KCN đóng góp khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, góp phần vào việc chuyển cán cân thương mại của Việt Nam từ nhập siêu, đến cân bằng và sang xuất siêu, đồng thời mang lại nguồn thu ngân sách đáng kể.

Đặc biệt, tại nhiều địa phương, doanh nghiệp trong KCN đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách, khẳng định vị thế then chốt trong phát triển kinh tế vùng. Cũng theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, các KCN ở địa phương đã tạo việc làm cho khoảng 4,15 triệu lao động trực tiếp, tập trung chủ yếu ở vùng Đông Nam Bộ (chiếm 41,3% số lao động làm việc trong KCN trong cả nước).

Tuy nhiên, đằng sau những thành quả đáng ghi nhận, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN đang đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là bài toán về nguồn vốn. Hợp đồng thuê đất dài hạn, từ 20 đến 50 năm, vốn được xem là lợi thế nhờ tính ổn định, giờ đây lại trở thành gánh nặng đòi hỏi doanh nghiệp phải huy động nguồn vốn lớn. Phần lớn các doanh nghiệp gặp khó khăn trong cuộc đua tiếp cận vốn tín dụng do các hạn chế đặc thù về tài sản thế chấp.

“Vững tâm thế, vươn mình thịnh vượng” cùng giải pháp tài chính của NCB

Tiếp sức cho các doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng NCB đồng hành giải bài toán khó với giải pháp tài chính tối ưu và toàn diện, giúp doanh nghiệp "Vững tâm thế, vươn mình thịnh vượng".

Theo đó, NCB đáp ứng mọi nhu cầu vốn từ bổ sung vốn lưu động đến đầu tư tài sản cố định, với hạn mức vay lên tới 90% nhu cầu vốn cùng lãi suất cạnh tranh, giúp giảm gánh nặng chi phí và tối ưu hóa hiệu quả tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt với sản phẩm mới này, NCB linh hoạt trong việc nhận tài sản bảo đảm, chấp nhận tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê/thuê lại đất tại KCN, với tỷ lệ tài trợ lên đến 75%. Nhờ đó, không chỉ giúp doanh nghiệp trong các khu công nghiệp giải quyết được bài toán tiếp cận nguồn vốn mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tự tin mở rộng quy mô, đẩy mạnh đầu tư sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh và nâng tầm vị thế.

Bên cạnh sản phẩm được thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong KCN, Ngân hàng NCB cũng đang triển khai gói tín dụng ưu đãi lên đến 1.000 tỷ đồng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với lãi suất cạnh tranh, quy trình giải ngân nhanh chóng.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp SME cần vốn ngắn hạn, gói siêu ưu đãi cung cấp nguồn vốn tức thì với lãi suất chỉ từ 6,99%/năm, hạn mức tối đa lên đến 800 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp có nhu cầu vốn trung và dài hạn sẽ được tiếp sức bởi gói vay lãi suất từ 7,99%/năm, với hạn mức tối đa 200 tỷ đồng. Đây chính là đòn bẩy tài chính lý tưởng để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội và

tăng tốc phát triển.

Với những nỗ lực không ngừng, các giải pháp tài chính hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, NCB đang ngày càng trở thành lựa chọn yêu thích của các doanh nghiệp trên thị trường, khẳng định vai trò là đối tác tài chính đáng tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/ncb-tiep-suc-doanh-nghiep-voi-uu-dai-vuot-troi>